

BÁO CÁO

tổng hợp kết quả kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 218-CV/TU, ngày 04/6/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19; trên cơ sở các báo cáo kết quả kiểm tra của 10 đoàn kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo như sau:

1. Ưu điểm

1.1. Đối với các đoàn kiểm tra

Thực hiện Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; các đoàn kiểm tra đã chủ động xây dựng lịch trình, tổ chức đoàn đi kiểm tra tại các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo nội dung, thành phần, thời gian theo chương trình đề ra.

Các đoàn tổ chức kiểm tra thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại một số điểm cách ly tập trung, một số xã, phường, thị trấn; thăm hỏi, động viên các lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các lực lượng tuyến đầu; làm việc với ban thường vụ, thường trực cấp ủy huyện, lãnh đạo UBND cấp huyện, ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban, đơn vị liên quan của địa phương; đánh giá đúng những ưu điểm, kết quả đạt được đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các huyện, thị xã, thành phố.

Kết thúc cuộc kiểm tra, các đoàn đều kịp thời ban hành thông báo kết luận về những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, yêu cầu các nội dung, biện pháp cần khắc phục đối với các đơn vị được kiểm tra; đồng thời, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả kiểm tra theo quy định.

1.2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch

Covid-19 của tỉnh; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị; phân công cụ thể cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ theo dõi, phụ trách địa bàn.

UBND cấp huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tập trung thực hiện công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; chủ động theo phương châm "4 tại chỗ", phát huy ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh; quan tâm bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung; chỉ đạo thành lập các tổ giám sát cộng đồng; tăng cường huy động lực lượng, tổ chức kiểm tra, kiểm soát các phương tiện, đối tượng ra vào địa bàn. Công tác nắm quản lý địa bàn, quản lý dân cư, điều tra, truy vết, cách ly, khoanh vùng, theo dõi các đối tượng F1, F2 được thực hiện nghiêm túc, triệt để, hiệu quả. Tranh thủ các nguồn lực, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, sự chung tay của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương...

2. Hạn chế, khuyết điểm

2.1. Thành phố Điện Biên Phủ

Một số xã, phường trên địa bàn chưa chủ động thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"; công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan và giữa UBND thành phố với một số sở liên quan đến công tác phòng, chống dịch có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; hiệu quả hoạt động của một số tổ giám sát cộng đồng chưa cao; một bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, chưa tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

2.2. Huyện Điện Biên

Việc thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ" ở một số cơ sở, địa bàn chưa tốt, còn lúng túng khi xử lý các tình huống; công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan và giữa UBND huyện Điện Biên với một số cơ quan liên quan đến công tác phòng, chống dịch có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Công tác sàng lọc, phân luồng, cách ly y tế người bệnh đến khám còn thiếu khoa học, chưa phù hợp với thực tiễn; công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại khu cách ly tập trung chưa triệt để.

Hiệu quả hoạt động của một số tổ giám sát cộng đồng chưa cao, còn một bộ phận người dân lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, chưa tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

2.3. Huyện Điện Biên Đông

Cấp cơ sở và một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế, nhất là y tế cơ sở còn hạn chế, còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; chưa chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Việc hướng dẫn thanh toán chế độ phòng, chống dịch một số nội dung chưa thống nhất, kinh phí cấp vẫn còn chậm.

Nhiều văn bản chỉ đạo còn chồng chéo, chung chung, khi triển khai thực hiện khó khăn, lúng túng, không thống nhất.

2.4. Huyện Mường Nhé

Nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch còn hạn chế, còn có biểu hiện chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K khi dịch bệnh có xu hướng được kiểm soát.

Việc mở rộng quy mô dung nạp tại các cơ sở cách ly tập trung rất khó khăn, nếu có sự gia tăng đột biến về đối tượng cách ly tập trung.

Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép phải thực hiện cách ly tập trung đều là người nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, không có khả năng đóng góp kinh phí ăn và phục vụ theo tiêu chuẩn 120.000 đồng/người/ngày.

Kế hoạch và kịch bản ứng phó nếu xuất hiện ca bệnh dương tính trên địa bàn chưa được đề cập đến, đặc biệt với điều kiện điều trị, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sẽ rất khó khăn do Mường Nhé là huyện xa nhất trong khi điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí và nguồn lực còn rất hạn chế, toàn huyện chỉ có khả năng trung dụng tối đa 03 xe cứu thương.

2.5. Huyện Mường Chà

Cơ sở vật chất tại Trung tâm y tế như: Phòng, giường bệnh... còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc phải sắp xếp bố trí một phần giường bệnh tại Trung tâm y tế để phục vụ cho công tác cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 dẫn đến giường bệnh cho công tác điều trị chung bị thu hẹp, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

Việc thực hiện phân luồng cho người bệnh đến khám, chữa bệnh để đảm bảo không lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế còn gặp nhiều khó khăn.

Trình độ chuyên môn của một số cán bộ làm trong công tác phòng, chống dịch còn hạn chế, nên lúng túng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một bộ phận người dân khai báo không trung thực, lơ là, chủ quan trong công tác phòng bệnh, ảnh hưởng tới công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Nguồn kinh phí phòng chống dịch còn hạn chế.

2.6. Huyện Nậm Pồ

Khi dịch bùng phát, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy còn lúng túng, chưa xác định rõ cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đồng chí trong công tác lãnh đạo, chống dịch.

Thời gian đầu triển khai kích hoạt các khu cách ly tập trung không đảm bảo yêu cầu về giãn cách khoảng cách 2m nên để xảy ra tình trạng lây chéo; công tác bảo vệ khu vực phong tỏa (Si Pa Phìn) có lúc chưa chặt chẽ, để người trong khu vực phong tỏa bỏ trốn (trường hợp của Chang Thị Dung, sinh năm 2003, trú tại bản Chế Nhù, xã Si Pa Phìn).

Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các tổ tự quản phòng chống dịch tại cộng đồng chưa rõ ràng, cụ thể, một số còn chưa nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ tự quản, chưa gắn với trách nhiệm của cấp ủy đảng và người đứng đầu ở cơ sở.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng còn chưa chặt chẽ.

2.7. Thị xã Mường Lay

Công tác giám sát người dân tại các bản còn gặp khó khăn, do trên địa bàn thị xã có 3 bản vùng cao, giao thông đi lại khó khăn.

Việc tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.

2.8. Huyện Tủa Chùa

Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 có nơi, có lúc còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Một số công dân từ vùng dịch về địa bàn không tự giác khai báo, cung cấp thông tin với cơ quan chức năng và chính quyền sở tại, gây khó khăn trong quá trình điều tra, xác minh, truy vết. Công tác khai báo y tế trên hệ thống khai báo điện tử còn chưa thực hiện được tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa do không có hệ thống mạng internet.

Huyện còn lúng túng trong hướng dẫn các xã sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên các xã, thị trấn còn lúng túng trong tổ chức, thực hiện. Kinh phí phòng, chống dịch cấp cho các thôn, bản rất hạn chế; các tổ giám sát cộng đồng không có kinh phí hoạt động. Ban chỉ đạo huyện, các đơn vị liên quan còn vướng mắc trong chi trả chế độ cho các lực lượng công an, quân đội tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

2.9. Huyện Tuần Giáo

Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả chưa cao, vẫn còn trường hợp chưa thực hiện nghiêm quy định 5K.

Việc khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch vẫn còn những trường hợp khai báo y tế không trung thực hoặc tìm mọi cách tránh chốt kiểm dịch để vào địa bàn.

Huyện chưa có xe chuyên dụng để đón các trường hợp phải cách ly tập trung vào các khu cách ly tập trung.

Cơ sở vật chất khu vực cách ly tập trung chưa đảm bảo (trung dụng trường học, phòng phám đa khoa khu vực).

2.10. Huyện Mường Ảng

Công tác truy vết đối tượng F1, F2 tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn do cung cấp thông tin không đầy đủ, chưa chính xác nên mất nhiều thời gian trong việc truy tìm người tiếp xúc.

Khu cách ly tập trung tại Trung tâm GDNN-GDTX và Trung tâm y tế huyện chỉ có khu vệ sinh chung nên tổ trực phải thực hiện giám sát tránh gặp gỡ, tiếp xúc dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo.

Còn có thành viên trong Ban chỉ đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị huyện được phân công phụ trách các xã, thị trấn chưa thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình tại cơ sở, các bản, tổ tự quản.

3. Yêu cầu đối với các Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy

Các đoàn kiểm tra đã yêu cầu ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường chỉ đạo, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức, kỷ cương, kỷ luật, nêu gương, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh.

Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức cách ly tập trung, khắc phục bất cập trong phân loại đối

tượng F1, F2, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo. Quản lý chặt chẽ người đi/đến địa bàn; tăng cường hiệu quả hoạt động các tổ giám sát cộng đồng, các chốt kiểm dịch. Rà soát, phân công nhiệm vụ của các thành viên trong cấp ủy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, tổ giám sát cộng đồng phù hợp với năng lực, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; kiên quyết xử lý, thay thế các cán bộ thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; quản lý tốt các khu cách ly tập trung; chuẩn bị các phương án, kịch bản, dự phòng phương tiện vật tư y tế, nguồn lực thực hiện, sẵn sàng trong tình huống dịch bùng phát trở lại. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học sắp tới; nghiên cứu, chuẩn bị các địa điểm, khu cách ly dự phòng khác để các trường trên địa bàn chuẩn bị năm học mới 2021 - 2022.

Tổ chức quản lý, phân bổ, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, các nguồn lực hỗ trợ khác để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời hướng dẫn các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí phòng, chống dịch theo quy định. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

4. Bài học kinh nghiệm

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhất; phân công rõ nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân trong các khâu phòng, chống dịch; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 vì mục tiêu an toàn của người dân, sức khỏe của cộng đồng. Xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thông tin tuyên truyền phải nhanh, chính xác, minh bạch, kịp thời, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Hai là, thực hiện có hiệu quả chiến lược phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, cách ly, phong tỏa và điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân theo quy định; không cực đoan, luôn trong trạng thái sẵn sàng cho tình huống dịch bùng phát trở lại trên địa bàn không để bị động, bất ngờ; chủ động theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện nguyên tắc tỉnh lo cho tỉnh, huyện lo cho huyện, xã lo cho xã, thôn lo cho thôn và từng người phải tự lo cho chính mình vì sức khỏe cộng đồng; thực hiện nghiêm, thường xuyên việc cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới trong

công tác phòng, chống dịch. Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình tại cơ sở, kịp thời xử lý các vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở (nhất là ở xã, thôn, bản, khu phố, khu cách ly...); hiệu quả công tác phối hợp liên ngành; củng cố, phát huy tối đa hiệu quả của tổ giám sát cộng đồng, đặc biệt là việc quản lý biến động dân cư trên địa bàn. Tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tại các địa bàn có dịch để phát huy kết quả, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả; đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng; kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch.

Bốn là, huy động, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ, chung tay của cộng đồng để có thêm nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

5. Kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; các đoàn kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid-19 (tại các công văn số 168-CV/TU, ngày 27/4/2021; công văn số 207-CV/TU, ngày 26/5/2021; Thông báo số 203-TB/TU, ngày 29/5/2021; Thông báo số 200-TB/TU, ngày 24/5/2021; Thông báo số 190-TB/TU, ngày 15/5/2021; Thông báo số 177-TB/TU, ngày 07/5/2021...); đồng thời, thực hiện các nội dung sau:

(1)- Các huyện, thị, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra theo thông báo của các đoàn kiểm tra.

(2)- Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện:

- Rà soát bổ sung kinh phí phòng, chống dịch và hướng dẫn công tác quản lý, thanh toán, quyết toán cho các địa phương đơn vị đúng theo quy định; bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch; chú trọng công tác thu gom, xử lý rác thải tại các khu cách ly, điều trị, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống lây nhiễm chéo; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y tế cấp huyện và cơ sở; nghiên cứu triển khai ứng dụng “Dien Bien Guard”, hỗ trợ người dân khai báo y tế (miễn phí truy cập các trang web, ứng dụng khai báo y tế...).

- Xây dựng phương án đề nghị Trung ương ưu tiên, sớm phân bổ vắc xin cho tỉnh; đồng thời rà soát, kiến nghị bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ cho các

đôi tượng yếu thế, vùng đặc biệt khó khăn trong chi trả chi phí cách ly, các tổ giám sát cộng đồng.

- Duy trì lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, cung cấp đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, các sự kiện chính trị - xã hội phù hợp với tình hình thực tế, trọng tâm thực hiện bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và năm học mới 2021-2022 sắp tới; đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, hướng dẫn người dân sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục duy trì, bố trí hợp lý các lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch của tỉnh, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ biên giới; tăng cường các lực lượng tham gia, bảo đảm kịp thời chế độ chính sách cho các thành viên theo quy định.

(3)- MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh phát động đợt cao điểm quyên góp phòng, chống dịch Covid-19; vận động, tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp phân bổ, kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn lực của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và Nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch.

Trên đây là tổng hợp kết quả kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh của các Đoàn kiểm tra do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, TH₁.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Cao Cường